



BẢN THẢO
LƯỢC SỬ GIÁO DỤC XÃ ĐỒNG MINH
VÀ LỊCH SỬ 60 NĂM CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH

CHƯƠNG I. GIÁO DỤC TRƯỚC CÁCH MẠNG 1945	2
CHƯƠNG II. BÌNH DÂN HỌC VỤ - DIỆT GIẶC ĐÓT	3
CHƯƠNG III. PHONG TRÀO BỔ TÚC VĂN HÓA	7
CHƯƠNG IV. TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH – NHỮNG NĂM	9
THÁNG ĐẦY TỰ HÀO TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI	
KẾT LUẬN	14
PHỤ LỤC	16

CHƯƠNG I

GIÁO DỤC TRƯỚC CÁCH MẠNG 1945

Vùng đất xã Đồng Minh từ thời nhà Nguyễn về trước thuộc tổng An Lạc, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương. Đây là vùng quê với bề dày truyền thống văn hóa lâu đời nổi tiếng khắp vùng. Người dân Đồng Minh tài hoa, hiếu học. Với đặc thù có nghề thủ công sơn mài, tạc tượng nên người dân Đồng Minh thường quanh năm đi đây đi đó làm nghề. Việc giao du lịch thiệp cũng giúp cho người dân Đồng Minh thu lượm được nhiều điều hay về những nét văn hóa đặc sắc ở nhiều vùng miền để làm giàu có, phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Đồng Minh.

Người dân Đồng Minh có tiếng hiếu học. Thời phong kiến xưa, Đồng Minh có nhiều người học hành đỗ đạt cao và làm quan, ví như cụ Đình Văn Bình ở làng Đoàn Kết (thôn Từ Lâm) đỗ cử nhân làm tri huyện Đại Từ (Thái Nguyên) sau lại về làm tri huyện Thủy Đường (Thủy Nguyên-Hải Phòng), cụ Huyện Bùi đỗ cử nhân làm tri huyện Thanh Hà, cụ Hoàng Đình Ích đỗ cử nhân làm tri huyện Phúc Lộc (nay là Gia Lộc-Hải Dương). Còn có nhiều người đỗ cử nhân, tú tài, khóa sinh nhưng không ra làm quan mà ở quê mở lớp dạy chữ như cụ Tú Khúc Văn Đề, cụ Tú Nguyễn Úy, cụ Khóa Kiểm, cụ Khóa Nhự, cụ Khóa Thung, cụ Khóa Kim, cụ Khóa Ôn... Các cụ cử, cụ tú, cụ khóa đã góp phần to lớn trong việc truyền bá văn hóa, giữ gìn và phát huy sự học trên mảnh đất quê hương.

Vào những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp xóa bỏ chế độ khoa cử Hán học (Khoa thi Kỷ Mùi - 1919 là khoa thi Hán học cuối cùng được tổ chức trên đất nước ta). Tuy nhiên, ở Đồng Minh, các lớp dạy chữ Hán của các cụ tú, cụ khóa vẫn tiếp tục hoạt động với số người theo học rất đông.

Giai đoạn này, chính quyền của Pháp cũng cho mở trường dạy học ở địa phương, gọi là trường hương sư. Có các cụ Giáo Ngọc, cụ Giáo Chử, cụ Giáo Tín (đều là người Hải Dương về dạy tại trường Hương sư). Nội dung giáo dục chủ yếu dạy theo chương trình giáo dục của nhà nước bảo hộ Pháp đặt ra: dạy tiếng Pháp, dạy chữ quốc ngữ và dạy làm tính.

CHƯƠNG II

BÌNH DÂN HỌC VỤ - DIỆT GIẶC ĐỐT

Ngày 3 tháng 9 năm 1945, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xuất mở chiến dịch chống nạn mù chữ. Ngày 08 tháng 9 năm 1945, Nha Bình dân học vụ được thành lập. Từ đó, phong trào “Diệt giặc dốt” đã trở thành phong trào truyền bá văn hóa mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước.

Từ năm 1945, chữ Quốc ngữ bắt đầu được truyền bá ở nước ta. Làng Bảo Hà có cụ Lý cựu Nguyễn Hữu Dật (*người dòng họ Nguyễn Hữu ở Làng Quyết Tiến*) là người giỏi chữ Quốc ngữ. Cụ có thời gian đi làm thông phán, thư lại cho quan phủ ở Bắc Ninh, Nam Định. Cụ là người đầu tiên đặt nền móng cho việc truyền bá chữ Quốc ngữ cho người dân ở Đồng Minh. Hưởng ứng phong trào Diệt giặc dốt, từ đầu năm 1946, cụ mở lớp dạy chữ Quốc ngữ và làm toán cho trẻ nhỏ trong làng. Số trẻ theo học rất đông. Sau này có nhiều người trở thành lứa giáo viên đầu tiên của nền giáo dục cách mạng xã Đồng Minh. Sau, các cụ Hương sư, cán bộ thu dung được chính quyền cách mạng phân công về tiếp quản trường hương học ở địa bàn xã và bắt tay xây dựng nền giáo dục cách mạng trên quê hương Đồng Minh.

Năm 1946, Ban Bình dân học vụ được thành lập ở Đồng Minh. Ở xã Bảo Hà do ông Đoàn Văn Hồng làm trưởng ban, ở xã Từ Lâm do ông Nguyễn Cẩm là trưởng ban. Giáo viên ra dạy Bình dân học vụ đầu tiên ở Đồng Minh gồm có: Cụ Nguyễn Hữu Dật, Ông Nguyễn Hữu Trình, ông Nguyễn Xuân Phùng, ông Phạm Văn Kỳ, ông Phạm Văn Tạng. Ban Bình dân học vụ có trách nhiệm tổ chức các lớp học xóa nạn mù chữ và vận động nhân dân đi học chữ. Giai đoạn này, tinh thần Diệt giặc dốt của xã lên rất cao. Nhân dân, bất kể già trẻ, trai gái đều nỗ lực đi học các lớp dạy chữ Quốc ngữ và làm tính (*nhân dân gọi nôm na là lớp i tờ*). Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban chính quyền Cách mạng Đồng Minh, nên phong trào Bình dân

học vụ của xã nhà đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính trị xóa nạn mù chữ tại địa phương.

Thời điểm năm 1948, ở Đồng Minh có 2 trường dạy học vốn là trường Hương học được chính quyền cách mạng tiếp quản và sử dụng, *là tiền thân của Trường Tiểu học Đồng Minh*: trường học ở xã Từ Lâm do Thầy Nguyễn Văn Chuyên (cán bộ Ty giáo dục Hải Dương) phụ trách. Trường học ở xã Bảo Hà do Cô Trịnh Thị Minh (cán bộ Ty giáo dục Hải Dương) phụ trách. Trường Hương học giai đoạn này gồm có 2 lớp: Lớp Ấu học và Lớp Dự bị. Giáo viên gồm: Ông Nguyễn Hữu Trình, ông Nguyễn Xuân Phùng, ông Phạm Văn Kỳ và một số cán bộ thu dụng của Ty giáo dục tỉnh Hải Dương cử về. Vào thời điểm giặc Pháp quay lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Xã Đồng Minh trở thành xã kháng chiến thuộc Khu Du kích Nam đường 10 nên Đồng Minh trở thành địa bàn mà giặc Pháp thường xuyên đánh phá. Khoảng cuối năm 1950, đầu năm 1951, theo chỉ đạo của Chi bộ Đảng xã Đồng Minh, hoạt động dạy học phải tạm ngừng do thực dân Pháp ở các đồn bốt xung quanh xã Đồng Minh (*bốt Cầu Nghìn, bốt Mai Sơn, bốt Hội Am...*) tăng cường càn quét và bắn phá xã Đồng Minh. Vì thế, cả hai ngôi trường này đều phải tạm đóng cửa sau 3 năm hoạt động.

Thời điểm năm 1950, do các trường ở khu giặc tạm chiếm đều phải đóng cửa, nên nhiều học sinh phải sơ tán vào Khu 4 – Thanh Hóa để tiếp tục theo học. Giai đoạn này có ông Phạm Quang Vinh (Làng Ninh cường) vào học tại Khu học xá Thanh Hóa hệ giáo dục 7 năm. Sau khi hoàn thành khóa học, ông Phạm Quang Vinh được cử về làm giáo viên tại Đồng Minh.

Năm 1952, khu du kích Nam đường 10 mở rộng sau chiến thắng chống càn cuối năm 1951 và đầu năm 1952 của bộ đội Tỉnh đội Hải Kiến và lực lượng du kích xã Đồng Minh. Vì thế, các đồn bốt của Pháp vùng tạm chiếm bị ta bao vây, thu hẹp. Quân Pháp buộc phải co cụm trong đồn bốt và rút dần lực lượng về các thành phố lớn.

Tháng 7 năm 1952, Chi bộ xã Đồng Minh được sự đồng ý của Ủy ban Kháng chiến huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định khôi phục công tác giáo dục tại địa phương, dựa trên cơ sở của nền giáo dục cách mạng giai đoạn trước 1950 để thành lập trường Cấp 1 Đồng Minh. Do thiếu thốn về đội ngũ giáo viên, Chi bộ Đồng Minh đã cử một số người có trình độ đi học lớp sư phạm cấp tốc do Ty Giáo dục Kiến An đào tạo. Về cơ sở vật chất, do không có trường lớp, nên trường Cấp 1 Đồng Minh phải học tạm tại các đình miếu trên địa bàn xã, như: Đình Cối (Đoàn Kết), Đình Đông (Ninh Cường), Chùa Miếu (Quyết Tiến), Miếu Hà Cầu (Quyết Thắng), Chùa Rách (Thâm Động). Dùng cánh cửa ghép lại để làm bảng, học sinh tự mang theo bàn ghế cá nhân đến lớp. Trường Cấp 1 Đồng Minh vào thời điểm mới thành lập có nhiệm vụ phục vụ cho con em nhân dân hai xã Đồng Minh và Hưng Nhân học tập. Thời điểm mới thành lập, Trường Cấp 1 Đồng Minh do thầy Nguyễn Văn Bảo làm hiệu trưởng. Giáo viên người địa phương có các thầy giáo: Nguyễn Hữu Trình, Bùi Đình Biều. Thời điểm này, trường cấp 1 Đồng Minh có 4 lớp và 85 học sinh. Các gia đình học sinh nộp học phí cho con em mình bằng việc góp thóc. Mỗi thầy được trả thù lao dạy học khoảng 30kg thóc mỗi tháng.

Sang năm 1953, thầy Nguyễn Đình An, người xã Thanh Lương, về làm hiệu trưởng thay ông Nguyễn Văn Bảo. Giáo viên người địa phương có thêm thầy Hoàng Chương và thầy Phạm Quang Vinh, sau khi hoàn thành khóa học ở Khu học xá Thanh Hóa về làm giáo viên. Trường gồm có 4 lớp từ lớp 1 đến lớp 3.

Năm 1954, Thầy Phạm Quốc Trinh, người xã An Hòa, về làm hiệu trưởng, thay Thầy Nguyễn Đình An. Giáo viên người địa phương gồm có 4 người: thầy Nguyễn Hữu Trình, thầy Hoàng Chương, thầy Bùi Đình Biều, thầy Phạm Quang Vinh. Trường có 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 3.

Lịch sử giáo dục xã Đồng Minh những năm đầu xây dựng, từ 1946 đến 1953 là giai đoạn khó khăn, vất vả do chiến tranh ác liệt, do thiếu thốn cơ sở vật chất và đội ngũ. Có những thời kỳ, các thầy vừa dạy học vừa pháp phòng lo đưa học sinh

chạy càn, mỗi khi có tin báo giặc Pháp từ các đồn bốt xung quanh tiến hành càn quét Làng trang chiến Đồng Minh. Mỗi khi, súng ca nông từ tàu chiến của giặc Pháp đi tuần từ sông Hóa và đại bác từ bốt Cầu Nghìn bắn phá Đồng Minh, các Thầy Trình, Thầy Chương, Thầy Biều, Thầy Vinh lại dắt học trò xuống hầm trú ẩn hoặc chạy ra cánh đồng nằm nép xuống bờ ruộng để tránh mảnh đạn (*theo lời kể của các thầy thời kỳ này và Thầy Phạm Văn Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường Cấp 2 Đồng Minh, là học sinh năm 1951*). Vì thế, tình thế lúc này là vô cùng hiểm nguy cho thầy và trò. Dù vậy, giáo dục Đồng Minh giai đoạn này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gây dựng nền giáo dục cách mạng tại địa phương, góp công lớn vào công cuộc xóa nạn mù chữ, diệt giặc đói mà Bác Hồ và chính phủ cách mạng phát động. Bởi có công lao to lớn trong giai đoạn này, các thầy giáo người địa phương tham gia dạy học từ 1947 đến 1954 đều được Chính phủ trao tặng Huy chương Kháng chiến chống Pháp.

CHƯƠNG III

PHONG TRÀO BỔ TÚC VĂN HÓA

Giai đoạn từ 1957, nền giáo dục xã Đồng Minh sau khi hoàn thành nhiệm vụ xóa nạn mù chữ đã chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo là tập trung cho giáo dục bổ túc văn hóa. Nhiệm vụ chính là mở các lớp bổ túc văn hóa để nâng cao trình độ đọc viết, làm tính cho nhân dân. Chính quyền địa phương cử ông Bùi Văn Thùy làm trưởng ban bổ túc văn hóa của xã. Các lớp học bổ túc văn hóa được tổ chức ở các thôn xóm. Bà con ngày đi làm hợp tác, đêm về đốt đèn duốc mang vở đi học. Sự nghiệp giáo dục bổ túc văn hóa phát triển rất mạnh, đã tạo nên một phong trào sâu rộng và sôi nổi ở tất cả các thôn xóm. Do không đủ đội ngũ giáo viên, nên ngoài lực lượng giáo viên cấp 1 tham gia công tác dạy bổ túc ban đêm thì địa phương cũng cử nhiều người có trình độ ra tham gia dạy học. Xã Đồng Minh thời điểm này ra tham gia dạy bổ túc gồm có: ông Phiếm, ông Tạng, ông Chuẩn, ông Hoàng... Công tác giáo dục bổ túc văn hóa xã Đồng Minh giai đoạn trước năm 1960 đạt nhiều thành tích rực rỡ. Đến năm 1960, Đồng minh hoàn thành phổ cập lớp 1 cho toàn dân. Bởi những thành tích ấy, năm 1958, nền giáo dục cách mạng xã Đồng Minh được vinh dự vô cùng to lớn: Được Bác Hồ gửi tặng tấm ảnh chân dung và có chữ ký của Người.

Năm 1963, phong trào bổ túc văn hóa tiếp tục lên cao. Có thêm 2 trường bổ túc được xây dựng ở Đồng Minh. Trong đó, có trường Bổ túc văn hóa Đình Đông (*làng Ninh Cường*) trở thành trường bổ túc dành cho cả khu vực phía Nam huyện Vĩnh Bảo. Trường bổ túc văn hóa kỹ thuật thanh niên trở thành mô hình trường bổ túc điển hình của toàn thành phố. Thầy Phạm Trung Kiêm (*người làng Ninh Cường*) là giáo viên phổ thông được điều động sang công tác tại trường Bổ túc văn hóa Đồng Minh.

Năm 1967, sự nghiệp giáo dục cách mạng và phong trào bỏ túc văn hóa tiếp tục nhận vinh dự lớn lao: Được Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Những năm 1970, Trường Bỏ túc văn hóa Đồng Minh tiếp tục được mở rộng và chuyển sang mô hình trường vừa học vừa làm. Nhiều cán bộ giáo viên được điều động về tham gia công tác. Giáo viên gồm có các thầy Phạm Trung Kiên, Bùi Đình Biều, Đoàn Văn Âm, Nguyễn Văn Xuân, từ bên phổ thông điều sang tham gia công tác bỏ túc.

Năm 1990, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xóa nạn mù chữ và bỏ túc văn hóa cho nhân dân, Trường Bỏ túc văn hóa Đồng Minh được giải thể. Các giáo viên được điều động sang tiếp tục công tác ở ngành giáo dục phổ thông.

Từ 1957 đến 1990, trong suốt 33 năm, trải qua những thời khắc gian khó nhất của lịch sử kháng chiến chống Pháp, xây dựng và bảo vệ Miền Bắc XHCN và chi viện cho Miền Nam đánh Mỹ, công tác giáo dục Bỏ túc văn hóa xã Đồng Minh đã làm nên những thành tích xuất sắc, tiêu biểu, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục cách mạng Đồng Minh.

CHƯƠNG IV

TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH – NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦY TỰ HÀO TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Năm 1963, Trường Cấp 2 xã Đồng Minh được thành lập. Trường Cấp 2 xã Đồng Minh được tách ra từ trường Cấp 2 xã Tiền Phong. Các giáo viên và học sinh Đồng Minh đang theo học tại trường Cấp 2 Tiền Phong được trở về trường xã tiếp tục theo học.

Thầy Hoàng Chương là Hiệu trưởng đầu tiên của trường Cấp 2 Đồng Minh. Thời kỳ đầu thành lập, trường Cấp 2 Đồng Minh gặp vô vàn khó khăn. Nhân dân địa phương góp công đào đất lập nền dựng trường. Nhiều người mang cả tre gỗ, rom rạ, phên cửa của gia đình mình ra góp để dựng trường. Trường Cấp 2 Đồng Minh thời điểm đầu thành lập có 4 phòng học vách đất, kèo cột tre, mái lợp rạ với 2 lớp 5 và 2 lớp 6. Giáo viên hầu hết là cán bộ do Ty Giáo dục Kiến An cử về, các thầy cô đều phải ở trọ trong nhà dân ở các thôn xóm. Giáo viên người địa phương giai đoạn đầu thành lập trường có Thầy Nguyễn Văn Thời (*nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo*) và Cô Nguyễn Thị Bẩy (*nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng*) và Thầy Lương Xuân Phán.

Khoảng cuối năm 1963, đầu năm 1964, Ủy ban Hành chính xã Đồng Minh quyết định dỡ Đình Đông (*làng Ninh Cường*) và một số miếu đình ở địa bàn để lấy gạch, gỗ về dựng trường. Các thầy cô và học sinh hồ hởi, tích cực tham gia lao động, vận chuyển gạch, gỗ về dựng trường. Ngôi trường với 4 phòng học xây luôn tranh đầu tiên được dựng lên trên mảnh đất khu vực trường THCS Đồng Minh hiện nay.

Năm 1965, thầy Hoàng Chương được trên điều động ra làm cán bộ Ty Giáo dục và phụ trách Trường Học sinh Miền Nam. Thầy Vũ Như Xây (Hải Dương) về làm Hiệu trưởng. Năm 1965 cũng là năm Thầy Nguyễn Văn Thời, giáo viên thế hệ đầu của Trường THCS Đồng Minh xếp lại bút nghiên, lên đường tham gia lực

lượng Thanh niên Xung phong, nhiều học sinh cũng gác lại ước mơ học hành để lên đường vào Nam đánh Mỹ.

Khoảng năm 1969, Thầy Hiệu trưởng Vũ Như Xây được trên điều chuyển đi. Thầy Phạm Trọng Hằng (*Nhân Hòa*) được trên điều về làm hiệu trưởng nhà trường.

Cũng trong giai đoạn 1965-1970, Trường Cấp 1 và Cấp 2 Đồng Minh có 7 thầy giáo rời mái trường lên đường nhập ngũ, gồm: Thầy Hoàng Văn Phụng (làng Quyết Tiến), Thầy Nguyễn Văn Tất (Làng Song Hùng), Thầy Phạm Văn Lưu, Thầy Nguyễn Bằng, Thầy Phạm Văn Vọng (Làng Thái Hòa), Thầy Lương Văn Cát (làng Trung Dũng), Thầy Nguyễn Văn Nội (Làng Trung Dũng). Trong đó có 4 thầy giáo đã hi sinh tại chiến trường Miền Nam: Thầy Hoàng Văn Phụng, Thầy Nguyễn Văn Tất, Thầy Phạm Văn Lưu và Thầy Nguyễn Bằng. Có 1 thầy là thương binh: Thầy Phạm Văn Vọng (Làng Thái Hòa).

Sang giai đoạn sau 1975, giáo dục xã Đồng Minh bước sang một trang sử mới. Đây là giai đoạn Trường Cấp 2 Đồng Minh phát triển mạnh và gặt hái nhiều thành tích rực rỡ.

Năm 1973, các Thầy Nguyễn Anh Phàm và Thầy Bùi Văn Đản được điều động đi làm nhiệm vụ quốc tế, tham gia đội ngũ chuyên gia Giáo dục của Việt Nam sang giúp đỡ nền giáo dục nước bạn Lào. Năm 1975, các Thầy Phạm Văn Hòa và Lương Vinh Lưu được điều động vào Nam tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng nền giáo dục cách mạng sau giải phóng. Trong đó, Thầy Phạm Văn Hòa được phân công nhiệm vụ xây dựng Trường Trung cấp Sư phạm của tỉnh Kiên Giang và là Hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường sư phạm này.

Năm 1976, Trường Cấp 1 và Trường Cấp 2 xã Đồng Minh tiến hành sáp nhập thành Trường Cấp 1+2 Đồng Minh (*sau đổi thành Trường PTCS Đồng Minh*). Giai đoạn này đội ngũ CBGV và học sinh rất mạnh, với 35 lớp, gần 60 CBGV và trên 1400 học sinh các khối lớp.

Cuối năm 1978, sau 3 năm công tác tại Miền Nam, Thầy Phạm Văn Hòa được điều về làm hiệu trưởng Trường PTCS Đồng Minh.

Trường PTCS Đồng Minh kết nghĩa với Trường PTCS An Bài (*huyện Phú Dục, nay là huyện Quỳnh Phú, tỉnh Thái Bình*). Thời kỳ này, Trường PTCS An Bài là điển hình giáo dục khu vực duyên hải Bắc Bộ với những thành tích xuất sắc trong giáo dục (*Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 3 lần được tặng Huân chương Lao động của Nhà nước và nhiều các danh hiệu thi đua cao quý khác*). Nhờ sự học tập mô hình giáo dục của Trường PTCS An Bài, phong trào thi đua của Trường PTCS Đồng Minh lên rất cao. Nhà trường nhiều lần được công nhận Trường Tiên tiến cấp Thành phố, là trường điểm của huyện Vĩnh Bảo. Năm học 1978-1979, trường vinh dự được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen ?

Năm 1986 (?), Thầy Bùi Văn Toán được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường PTCS Đồng Minh.

Năm 1989, Thầy Nguyễn Văn Khiêm (*Hưng Nhân*) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường PTCS Đồng Minh.

Năm 1993, Trường PTCS Đồng Minh được đầu tư xây dựng dãy nhà học khang trang hai tầng với 12 phòng học. Đây là ngôi trường được đánh giá là ngôi trường đẹp nhất huyện trong giai đoạn này.

Tháng 8 năm 1994, UBND huyện Vĩnh Bảo ra quyết định tách Trường PTCS Đồng Minh thành hai trường: Trường Tiểu Học Đồng Minh do Cô Bùi Thị Miện (*vốn là Phó hiệu trưởng Trường PTCS Đồng Minh*) làm Hiệu trưởng và Trường THCS Đồng Minh do Thầy Nguyễn Văn Khiêm làm Hiệu trưởng. Trong giai đoạn từ 1989 đến 1995, Trường THCS Đồng Minh được đánh giá là Trường có chất lượng giáo dục cao trong toàn huyện. Nhiều năm trường được công nhận là Trường Tiên tiến cấp Thành phố. Có nhiều thầy cô giáo được công nhận là Giáo viên dạy giỏi các cấp.

Năm 1996, Thầy Nguyễn Văn Khiêm được điều lên giữ chức vụ Phó trưởng Phòng GD&ĐT Vĩnh Bảo. Thầy Phạm Ngọc Đĩnh (*An Hòa*) được điều về làm Hiệu trưởng nhà trường.

Tháng 8 năm 1996, UBND huyện Vĩnh Bảo ra quyết định sáp nhập Trường THCS Hưng Nhân với Trường THCS Đồng Minh thành Trường THCS Đồng Minh – Hưng Nhân. Có 1 lớp 8 của xã Hưng Nhân được chuyển xuống học tại Đồng Minh.

Năm 1998, sau hai năm sáp nhập, Trường THCS Đồng Minh – Hưng Nhân lại tách thành hai trường theo địa bàn hai xã như trước.

Năm 2002, Cô Phạm Thị Hồng (*Đồng Minh*) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Minh.

Năm 2005, xây thêm Khu Hiệu bộ làm nơi làm việc cho các bộ phận hành chính của nhà trường. Năm 2010, xây dựng thêm dãy nhà chức năng ở phía sau dãy phòng học.

Giai đoạn từ 1980 đến 2012, Trường THCS Đồng Minh tiếp tục giữ vững thành tích thi đua, với nhiều năm là Trường Tiên tiến xuất sắc (*Tiên tiến cấp thành phố*) và nhiều thầy cô đạt danh hiệu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và cấp huyện.

Năm 2013, Thầy Lê Kim Đính (*Tam Đa*) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Minh. Giai đoạn này, thành tích nổi bật của nhà trường là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trường THCS Đồng Minh thường xuyên có số giải HSG cấp thành phố và huyện đạt tỉ lệ cao, nằm trong tốp đầu các trường THCS trong huyện. Đồng thời, trường cũng được UBND huyện sắp xếp đưa vào quy hoạch xây dựng Trường Chuẩn Quốc gia. Cũng trong năm 2013, nhà trường đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm, ngày thành lập trường với sự trở về của nhiều thầy cô giáo cũ và học sinh các thế hệ, kể từ lứa CBGV và học sinh ngày đầu thành lập trường.

Tháng 2 năm 2019, Thầy Phạm Trung Kiên (*Trung Lập*) được điều về làm Hiệu trưởng nhà trường.

Năm 2021, Thầy Phạm Xuân Hưng (*Trung Lập*) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường. Ngay trong năm đầu về trường, Thầy Phạm Xuân Hưng đã xây dựng kế hoạch quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Trường Chuẩn Quốc Gia. Ngày 20/11/2022, đúng vào ngày Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Trường THCS Đồng Minh có được niềm vinh dự to lớn được UBND Thành phố Hải Phòng trao Quyết định công nhận Trường Đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 1, sau nhiều năm cố gắng xây dựng.

Năm học 2022-2023, với nhiều thành tích nổi bật trong công tác dạy và học, công tác bồi dưỡng HSG, Trường THCS Đồng Minh vinh dự được trao danh hiệu thi đua Trường Tiên tiến cấp thành phố.

Cuối năm 2023, được sự quan tâm của UBND huyện Vĩnh Bảo và UBND xã Đồng Minh, Trường THCS Đồng Minh tiếp tục được đầu tư xây dựng thêm dãy nhà học 2 tầng với 4 phòng học ở phía sau dãy nhà cũ và xây thêm nhà đa năng để tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất cho học sinh. Đây là công trình xây dựng trường học thuộc kế hoạch xây dựng xã Đồng Minh đạt chuẩn Xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

KẾT LUẬN

Lịch sử 75 năm của sự nghiệp giáo dục xã Đồng Minh, nói chung và 60 năm xây dựng và phát triển của Trường THCS Đồng Minh, nói riêng đã ghi lại nhiều dấu ấn sâu đậm và đầy tự hào. Trải qua những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như những năm xây dựng CBXH ở Miền Bắc và thời kỳ đất nước đổi mới từ năm 1990, các thế hệ thầy cô giáo, các lứa học trò đã góp công lao vô cùng to lớn cho sự nghiệp trồng người của xã nhà và cả phần xương máu của mình cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước và xây dựng quê hương Đồng Minh. Nhưng công lao và thành tích ấy của các thầy cô giáo đã góp phần ghi nên những trang sử vàng cho sự nghiệp giáo dục Đồng Minh và Trường THCS Đồng Minh.

Ngày hôm nay, trong không khí phấn khởi hướng tới Lễ Kỷ niệm 60 năm, ngày thành lập Trường THCS Đồng Minh (1963-2023) và Ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20/11/2023, nhớ tới những hi sinh, những cống hiến cao đẹp của các thế hệ thầy cô đi trước, lớp người đi sau chúng tôi vô cùng xúc động khi ghi lại Bản Lược sử Giáo dục Đồng Minh và Lịch sử 60 năm của Trường THCS Đồng Minh.

Chúng tôi thiết nghĩ, lịch sử của cả một sự nghiệp giáo dục của địa phương, lịch sử của một ngôi trường là không thể để rơi vào lãng quên. Đặc biệt, những hình ảnh của các thầy cô đi trước là không thể để cho phai mờ. Các thầy cô mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ giáo viên lứa sau học tập, noi theo. Chúng tôi nguyện đi theo dấu chân của các thầy cô đã đi và quyết tâm để con đường mà các thầy cô đã qua sẽ thêm dài mãi, không dừng và sẽ vươn tới những cột mốc mới trong sự nghiệp giáo dục Đồng Minh và của trường THCS Đồng Minh. Chúng tôi xem đó vừa là trách nhiệm, vừa là cách để chúng tôi tỏ lòng tri ân và tự hào đối với các thầy cô.

Xin kính cẩn nghiêng mình tri ân những thầy cô đi trước!

Hôm nay, Ban biên tập chúng tôi thảo Bản Lược sử này cũng xem như món quà giàu ý nghĩa dành cho các thế hệ cán bộ giáo viên sau này. Với tâm nguyện tha thiết rằng: Hãy luôn ghi nhớ và tự hào về trang sử hào hùng của sự nghiệp giáo dục Đồng Minh – Đơn vị Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân và Lịch sử đầy tự hào của Trường THCS Đồng Minh. Đồng thời, hãy giữ gìn niềm tự hào ấy và làm cho những trang sử ấy thêm dày, thêm rực rỡ.

Xin gửi gắm tất cả niềm hy vọng cho các thầy cô thế hệ sau!

Ghi chú: Khi bắt tay soạn thảo Bản Lược sử này, có nhiều thầy cô lớp đầu tiên đã không còn nữa. Nhiều thầy cô đã chuyển đi từ lâu mà chúng tôi không rõ địa chỉ nên không có điều kiện để tham khảo ý kiến và chứng thực thông tin. Đồng thời, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi thu nhập tài liệu cũ. Bởi thế, dù chúng tôi đã rất cố gắng và tha thiết, song chắc chắn rằng, Bản Lược sử này còn rất nhiều thiếu sót. Rất mong các thầy cô đi trước lượng thứ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng gửi Bản dự thảo này đến các thầy cô và Ban Thẩm định nội dung, mong các thầy cô và Ban thẩm định nội dung góp ý bổ sung, sửa chữa để Bản dự thảo này được đầy đủ hơn.

Đồng Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2023

BAN BIÊN TẬP

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC THẺ HỆ CÁN BỘ GIÁO VIÊN
CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	ĐƠN VỊ	ĐỊA CHỈ
1	Đỗ Thị Hậu	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hải Phòng
2	Nguyễn Đăng Thường	GV	Trường THCS Đồng Minh	Thái Bình
3	Nguyễn Mai Chi	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hà Nội
4	Nguyễn Thị Bích	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hải Phòng
5	Nguyễn Văn Bản	GV	Trường THCS Đồng Minh	?
6	Phạm Văn Toàn	GV	Trường THCS Đồng Minh	?
7	Phùng Quang Cờn	Hiệu phó	Trường THCS Đồng Minh	Thái Bình
8	Vũ Như Xây	Hiệu trưởng	Trường THCS Đồng Minh	Hải Dương
9	Đỗ Thị Nung	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
10	Khúc Thị Minh	GV	Trường THCS Đồng Minh	Thanh Lương
11	Khúc Văn Địa	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
12	Lương Đức Anh	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
13	Nguyễn Thị Yến	GV	Trường THCS Đồng Minh	Bình Dương
14	Trần Thị Hải	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
15	Bùi Văn Ngừng	GV	Trường THCS Đồng Minh	Trần Dương
16	Nguyễn Đức Tàng	GV	Trường THCS Đồng Minh	An Hòa
17	Nguyễn Thị Tuyết	GV	Trường THCS Đồng Minh	Nhân Hòa
18	Nguyễn Thị Vày	GV	Trường THCS Đồng Minh	An Hòa
19	Lương Vinh Lưu	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
20	Nguyễn Thị Chuộng	GV	Trường THCS Đồng Minh	Cao Minh
21	Nguyễn Thị Nhuận	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
22	Nguyễn Thị Vân	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
23	Nguyễn Văn (?) Nhân	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vinh Quang
24	Bùi Thị Thời	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
25	Đỗ Thị Thúy	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hung Nhân
26	Đỗ Văn Thân	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vinh Quang
27	Nguyễn Thị Tụ	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vinh Quang
28	Nguyễn Văn Quân	Kế toán	Trường THCS Đồng Minh	Hung Nhân
29	Phạm Kiên Trung	Hiệu trưởng	Trường THCS Đồng Minh	Trung Lập
30	Phạm Văn Thuận	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hải Phòng
31	Lê Kim Đính	Hiệu trưởng	Trường THCS Đồng Minh	Tam Đa
32	Phạm Thị Hồng	Hiệu trưởng	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh

33	Bùi Văn Đản	GV/NV?	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
34	Phạm Thị Nhuận	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
35	Đỗ Trung Thu	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vinh Quang
36	Nguyễn Thị Hân	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
37	Nguyễn Văn Hựu	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vinh Quang
38	Nguyễn Văn Sĩ	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vinh Quang
39	Phạm Thị Huyền	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
40	Đỗ Thị Hòe	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
41	Nguyễn Anh Phạm	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
42	Nguyễn Thị Duyên	GV	Trường THCS Đồng Minh	Kiến An
43	Nguyễn Thị Thuận	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
44	Nguyễn Văn Tú	GV	Trường THCS Đồng Minh	Liên Am
45	Tô Ngọc Riệp	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
46	Phạm Thị Hạnh	GV	Trường THCS Đồng Minh	Dũng Tiến
47	Phạm Thị Tuyền	GV	Trường THCS Đồng Minh	Tân Hưng
48	Tô Bá Kính	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
49	Nguyễn Văn Điền	GV	Trường THCS Đồng Minh	Nhân Hòa
50	Lê Thị Mến	GV	Trường THCS Đồng Minh	Tiền Phong
51	Nguyễn Thị Hoa	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Phong
52	Nguyễn Thị Lý	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hà Nội
53	Nguyễn Thị Tuyên	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Phong
54	Phạm Thị Thảo	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh An
55	Phạm Văn Biển	GV	Trường THCS Đồng Minh	Vinh Quang
56	Nguyễn Thị Nôn	GV	Trường THCS Đồng Minh	Cộng Hiền
57	Nguyễn Văn Kế	GV	Trường THCS Đồng Minh	Tiền Phong
58	Lê Ngân	Hiệu phó	Trường THCS Đồng Minh	Tân Liên
59	Nguyễn Quyển	Hiệu phó	Trường THCS Đồng Minh	Liên Am
60	Nguyễn Thị Túy	GV	Trường THCS Đồng Minh	Thanh Lương
61	Nguyễn Thị Út	GV	Trường THCS Đồng Minh	Thanh Lương
62	Vũ Thị Mịn	GV	Trường THCS Đồng Minh	Thanh Lương
63	Nguyễn Ngọc Đô	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
64	Nguyễn Thị Nguyệt	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
65	Nguyễn Văn Linh	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hà Nội
66	Phạm Thị Bích Ngọc	GV TPT	Trường THCS Đồng Minh	Hà Nội
67	Nguyễn Duy Trinh	GV	Trường THCS Đồng Minh	Cộng Hiền
68	Nguyễn Văn Phồn	GV	Trường THCS Đồng Minh	An Hòa
69	Bùi Thị Miện	Hiệu phó	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
70	Nguyễn Thị Thời	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh

71	Phạm Thị Luyên	GV	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
72	Phạm Thị Thể	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hải Phòng
73	Phạm Văn Sáng	GV TPT	Trường THCS Đồng Minh	Đồng Minh
74	Luong Xuân Phán	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hung Nhân
75	Nguyễn Thị Hồng Duyên	GV	Trường THCS Đồng Minh	Tân Hưng
76	Nguyễn Thị Loan	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hải Phòng
77	Nguyễn Văn Côn	GV	Trường THCS Đồng Minh	Thị Trấn VB
78	Trần Thị Nhan	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hải Phòng
79	Trần Công Thăng	GV	Trường THCS Đồng Minh	Hải Phòng
80	<i>Ngô Thị Ngân</i>	<i>GV</i>	<i>Trường THCS Đồng Minh</i>	<i>Hải Phòng</i>
81	<i>Nguyễn Thị Bẩy</i>	<i>GV</i>	<i>Trường THCS Đồng Minh</i>	<i>Hải Phòng</i>
82	PHẠM XUÂN HÙNG	HIỆU TRƯỞNG	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
83	ĐẶNG THU HẰNG	PHÓ HIỆU TRƯỞNG	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
84	ĐÀO THỊ HOA	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
85	VŨ THỊ GIANG	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
86	PHẠM THỊ HẠNH	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
87	TRẦN THỊ NĂNG	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
88	TRẦN THỊ THU THỦY	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
89	LÊ THỊ THƯƠNG	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
90	ĐINH THỊ HUỆ	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
91	LƯƠNG THỊ DI	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
92	BÙI THỊ PHƯỢNG	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
93	HOÀNG THỊ HẰNG NGA	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
94	VŨ THỊ THU LÝ	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
95	NGUYỄN T HUỆ	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
96	BÙI THỊ HUỆ	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
97	ĐẶNG THỊ LAN	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
98	NGUYỄN HỮU TỰ	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
99	NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
100	BÙI QUANG THÁI	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo

101	NGUYỄN T THUẬN	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
102	ĐỖ THỊ KIM LEN	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
103	VŨ THỊ MINH TÂM	GV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
104	NGUYỄN THỊ THU	NV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
105	KHÚC THỊ PHƯƠNG DUNG	NV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo
106	ĐỖ VĂN KHÁNG	NV	Đang công tại Trường THCS Đồng Minh	Vĩnh Bảo

HÌNH ẢNH VỀ NGÔI TRƯỜNG



THÀNH TÍCH MỘT SỐ NĂM HỌC

Năm học	Danh hiệu, nội dung	Số liệu	Ghi chú
...	Huân chương lao động hạng ba.		
...	Bảng khen của Bộ GD-ĐT		
...			
2001-2002	Tập thể lao động xuất sắc		
2003-2004	Tập thể lao động xuất sắc		
2004-2005	Tập thể lao động xuất sắc		
2005-2006	Tập thể lao động xuất sắc		
2008-2009	Tập thể lao động xuất sắc		
2010-2011	Tập thể lao động xuất sắc		
2011-2012	Tập thể lao động xuất sắc		
2014-2015	Tập thể lao động xuất sắc		
2015-2016	Tập thể lao động xuất sắc		
2022-2023	Tập thể lao động xuất sắc		
...			

BAN BIÊN TẬP

1. Phạm Xuân Hưng
2. Nguyễn Hữu Tự

VỚI SỰ ĐÓNG GÓP TƯ LIỆU VÀ LỜI KÊ CỦA:

1. Thầy Nguyễn Hữu Trình
 2. Thầy Hoàng Chương
 3. Thầy Phạm Quang Vinh
 4. Thầy Tô Bá Kính
 5. Thầy Tô Ngọc Riệp
 6. Thầy Phạm Trung Kiên
 7. Thầy Phạm Văn Hòa
 8. Thầy Nguyễn Văn Khiêm
- Cùng nhiều thầy cô khác.

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

1. Ông Nguyễn Huy Niêm (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Minh)
2. Ông Phạm Văn Ngọc (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Đồng Minh)
3. Thầy Phạm Văn Hòa
4. Thầy Nguyễn Văn Khiêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Minh (1948-2018) – Nhà xuất bản Hải Phòng,
2018.